

ชื่อโครงการ	เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนออนไลน์ด้วยสื่อมัลติมีเดียสำหรับเด็ก ปทุมวัย กรณีศึกษาบริษัท เพนติติคาน จังหวัดเชียงใหม่
โดย	พลภิวัดน์ คันธิโย 59541204125-2 ณัฐ วงศ์จักร์ 59541204086-6
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัจจธรรม สุภาจันทร์
หลักสูตร	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ปีการศึกษา	2563

บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนออนไลน์ด้วยสื่อมัลติมีเดีย สำหรับเด็ก ปทุมวัย กรณีศึกษาบริษัท เพนติติคาน จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในด้านความสะดวกในการใช้งานและการเรียนรู้ ช่วยในการจัดการข้อมูลเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดของข้อมูลหรือข้อมูลสูญหาย และยังเข้าถึงกับผู้ใช้งานได้เป็นจำนวนมาก ส่งเสริมการขายให้บริษัทมากยิ่งขึ้น และยังอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากขึ้น ทำให้ลูกค้าเข้าถึงได้มากขึ้น มีระบบเรียนออนไลน์ ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีเอกสารประกอบการเรียนมีระบบชำระเงินออนไลน์ ระบบเรียนออนไลน์นั้นจะตรงตามกลุ่มสาระของกระทรวงศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปทุมวัย พุทธศักราช 2560 ทำให้ผู้เรียนเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้น เนื้อหาบทเรียนจะเป็นการ์ตูน แอนิเมชัน เพื่อให้เด็กมีความสนใจมากขึ้น เป็นสื่อมัลติมีเดียแบบอินเตอร์แอคทีฟมีเดีย (Interactive Multimedia) เป็นสื่อประสมที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ช่วยในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบ เสียง ข้อความ แอนิเมชัน เพลง ดนตรี และภาพกราฟิกต่างๆ ซึ่งจะทำให้ นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะต่างๆ และมีความสนุกสนาน และทางผู้จัดทำได้ทำระบบรายงานข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการทำแบบทดสอบ ข้อมูลการประเมินคะแนนเว็บไซต์ ทำให้จัดการข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนออนไลน์ด้วยสื่อมัลติมีเดียสำหรับเด็กปฐมวัย กรณีศึกษาบริษัท เพนติติคาน จังหวัดเชียงใหม่ สามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานของเจ้าของบริษัทฯ ในการดูรายงานผลต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

จากการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนออนไลน์ด้วยสื่อมัลติมีเดียสำหรับเด็กปฐมวัย กรณีศึกษาบริษัท เพนติติคาน จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในครั้งนี้ จึงขอกล่าวขอบคุณ ดังนี้

ขอขอบพระคุณ บริษัทเพนติติคาน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้อนุญาตให้จัดทำโครงการระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนออนไลน์ด้วยสื่อมัลติมีเดียสำหรับเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา บริษัท เพนติติคาน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูล บกปัญหาของโครงการ และให้คำแนะนำด้านต่างๆ ทำให้ระบบนี้สมบูรณ์มากที่สุด

ขอขอบพระคุณอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในด้านต่างๆ ทำให้ผู้จัดทำโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำโครงการขอกราบพระคุณบิดา มารดา เป็นอย่างสูง ที่เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูให้โอกาสในทุกๆ ด้าน ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้วิชาความรู้มาจนกระทั่งถึงวันนี้ ขอขอบคุณรุ่นพี่ และเพื่อนๆ ทุกคน ที่คอยให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอมา และขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ ที่ช่วยเหลือจนกระทั่งโครงการนี้นั้นสำเร็จลุล่วงไปได้

พลภิวรัตน์ คันธิโย

ณัฐ วงศ์จักร์